

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ.2559

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

เอกชนร่วมเกษตรกรอีกโมเดล...พยุงชานา



“ก่อนมีโครงการรับจำนำ ถึงราคาข้าวจะไม่แพง เกียวข้าวขายหักค่าปุ๋ยยา ยังมีเงินเหลือ ผิดกับเดี๋ยวนี้ หักค่าปุ๋ยยา ไม่ขาดทุนก็เสมอตัว โชคดีที่บริษัท ซี.พี. อินเตอร์เทรด จำกัด ข้าวตราฉัตร มาชวนร่วมโครงการปลูกข้าวญี่ปุ่น ช่วงแรกๆไม่ค่อยไวใจ กลัวจะเหมือนเอกชนรายอื่น เข้ามาส่งเสริมปลูกข้าวอินทรีย์ ข้าวไรซ์เบอร์รี่ เข้ามาบอก มาแนะนำอบรม แล้วเจียบหาย จะโผล่มาอีกทีตอนเกี่ยวข้าว กว่าจะได้เงิน รอกันหลายเดือน”

นายเอกชัย คนควร ชานาบ้านลาดเจริญ ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย จ.เชียงราย เล่าว่า แม้จะกลัวประวัติศาสตร์ซ้ำรอย แต่ก็ยังอยากลองเข้าร่วมโครงการ เพราะเงื่อนไขเสี่ยง



บริษัทข้าวตราฉัตรตั้งราคาประกันก่อนปลูก ชานาจะได้เนื้อๆ ตันละ 11,700 บาท...ส่วนต้นทุนการผลิต ค่าจ้างรถไถ ค่าเมล็ดพันธุ์ ค่าจ้างรถปักดำ ค่าปุ๋ยยา ค่าจ้างรถเกี่ยว บริษัทออกให้หมดยิ่งถ้าทำดี ได้ผลผลิตมากกว่าไร่ละ 1 ตัน จะได้เงินเข้ากระเป๋ามากกว่านี้

ต่างกับเงื่อนไขของบริษัทอื่นที่เคยเข้ามาส่งเสริม...นอกจากจะไม่มีการตลาดราคาประกันก่อนปลูก ปัจจัยการผลิตทุกอย่าง ชานาต้องควักจ่ายเองทั้งหมด แถมเวลาขายยังได้ราคาเท่าตลาดทั่วไป ด้วยเงื่อนไขขยันใจ เอกชัย ตัดสินใจเสี่ยงเข้าร่วมโครงการ แม้จะมีที่นา 30 ไร่ แต่ไม่กล้าทำทั้งหมด ทำแค่ 10 ไร่ เพื่อมีปัญหา บริษัททำไม่ได้อย่างที่คุย ตัวเองยังมีข้าวไว้กิน แต่บริษัททำไปมากกว่าที่พูด



“เขามาดูแล ตั้งแต่หารถไถมาให้ คุณการไถล้มตอซัง ไถตะ ไถพรวน เพาะเมล็ดพันธุ์ 3 ชั้นตอน เพาะลงถาด ย้ายลงแปลง ย้ายลงรถปักดำ มีการส่งเจ้าหน้าที่มาควบคุมตลอด ถึงเวลาใส่ปุ๋ย มีเจ้าหน้าที่มา เก็บดินไปตรวจวิเคราะห์ เพื่อจะได้ใส่ปุ๋ยตรงความต้องการของข้าว น้ำก็คุมตรวจเช็คตลอด ถึงเวลาเก็บเกี่ยว เจ้าหน้าที่ยังมาดูอีกข้าวสุกได้ที่รียัง จากนั้นนัดแนะรถเกี่ยวข้าว หลังเกี่ยวเสร็จ ชั่งน้ำหนักวัดค่า ความชื้น จ่ายเงินสดๆทันทีเถียงนาเลย”

รุ่นแรก 10 ไร่ ได้ข้าว 10 ตัน เอกชัยได้เงินไป 117,000 บาท หรือไร่ละ 11,700 บาท...ในขณะที่ข้าว 20 ไร่ ที่กันไว้ปลูกข้าวแบบเดิม ชายโรงสีหักต้นทุนแล้วได้ไร่ละ 6,000 บาท



ปลูกข้าวญี่ปุ่นกับตราฉัตร ได้เงินมากกว่าเท่าตัว ส่งผลให้ชาวนารายอื่นที่กล้าๆ กลัวๆ เข้าร่วม โครงการเพิ่มขึ้นจาก 300 ไร่ เป็น 800 ไร่

“ปลูกข้าวแบบนี้ เราแทบไม่ต้องควักทุนอะไรเลย แค่ช่วยออกแรงเพาะกล้า กับคอยดูโรคแมลง ถ้ามี โรคก็แจ้งบริษัท เขาจะส่งเจ้าหน้าที่มาดูแลและให้คำแนะนำที่ถูกต้อง เรามีหน้าที่ไม่ต่างคนเฝ้านา”

แต่การปลูกข้าวจะได้ดีแบบนี้ เอกชัย มองว่า ไม่ใช่ชาวนาทุกคนจะทำได้ ถ้าไม่รักข้าวจริง ไม่ดูแลนา จริง อย่างว่าจะได้ต้นละหมื่นเลย บาทเดียวก็ไม่ได้ เพราะบริษัทมีกฎกติกา นาของใครปลูกไปแล้วได้ผลผลิต ต่ำกว่าเพื่อนบ้าน จะถูกตัดออกทันที แม้งกติกาดูเหมือนจะเข้มงวด แต่ เอกชัย และเพื่อนชาวนากลับมองว่า มันคือการช่วยให้ชาวนารู้จักเคารพอาชีพตัวเอง ไม่ใช่สักแต่ปลูกแบบทิ้งขว้าง แถมยังเป็นวิธีที่จูงใจให้ ชาวนารู้จักพัฒนาอาชีพตัวเองได้ทั้งเงิน ทั้งความฉลาดรอบรู้...จะพอเป็นโมเดล ให้ภาครัฐคิดนำไปปรับใช้ จูงใจให้ชาวนาปลูกข้าวตาม “ระบบโซนนิ่ง” ได้ไหม

เพ็ญพิชญา เตียว

ความเสี่ยงเสถียรภาพการเงินพุ่ง



ชปท.ชี้เศรษฐกิจทรุดตกทรายได้-เบียดหนี้เพิ่ม

ชปท.ระบุความเสี่ยงด้านการเงินของไทยมีสูงขึ้น หลังเศรษฐกิจปี 58 ชะลอตัว กระทบรายได้และความสามารถชำระหนี้ ขณะที่พฤติกรรมเก็งกำไรในตลาดหุ้นและการซื้อขายใบจองคอนโดมิเนียมเพิ่มขึ้น โดยปี 59 “ผู้ว่าวิโร” สั่ง ชปท.จับตาใกล้ชิด หลังเศรษฐกิจโลกยังเสี่ยงสูง หวั่นดอกเบียดทำให้คนหน้ามืดประเมินความเสี่ยงต่ำกว่าความจริง แต่คาดเศรษฐกิจไทยยืดหยุ่นพอรับความผันผวนที่เพิ่มขึ้นได้ระดับหนึ่ง

นายวิโร ไท สันติประภาพร ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ชปท.) กล่าวในรายงานการประเมินเสถียรภาพระบบการเงินไทย ซึ่ง ชปท.จัดทำขึ้นปีละครั้งว่า การเติบโตของเศรษฐกิจแบบค่อยเป็นค่อยไป และช้ากว่าที่คาดในปี 58 ที่ผ่านมา ส่งผลต่อรายได้ ความสามารถในการชำระหนี้ของภาคเอกชน และคุณภาพสินเชื่อของระบบธนาคาร ส่งผลให้ความเสี่ยงต่อเสถียรภาพระบบการเงินไทยมีมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ด้วยฐานะการเงินของภาคธุรกิจและภาคสถาบันการเงินที่ยังเข้มแข็ง ฐานะด้านต่างประเทศที่ยังมั่นคง ทั้งดุลบัญชีเดินสะพัดที่เกินดุลต่อเนื่องและเงินสำรองระหว่างประเทศที่อยู่ในระดับสูง ประกอบกับนโยบายมหภาคที่มีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะใช้ได้อย่างจำเป็น ทำให้เสถียรภาพการเงินไทยรองรับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นได้

ทั้งนี้ ภายใต้สภาพแวดล้อมโลกที่ยังมีความเสี่ยงสูงต่อเนื่องในปี 59 ชปท.จำเป็นต้องติดตามและประเมินสถานการณ์ใกล้ชิด โดยประสานกับหน่วยงานเศรษฐกิจของภาครัฐ และองค์กรกำกับดูแลอื่นๆ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและความเห็น รวมถึงร่วมกันพัฒนากรอบการติดตามและประเมินเสถียรภาพระบบการเงินที่มีประสิทธิภาพ เพื่อรักษาเสถียรภาพระบบการเงินและสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนของเศรษฐกิจไทย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวานนี้ (21 ม.ค. 59) ชปท.ได้เผยแพร่รายงานการประเมินเสถียรภาพระบบการเงินไทย เพื่อประเมินความเสี่ยงของระบบการเงินไทย ช่วยให้ภาคเอกชนและประชาชนใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนเพื่อปรับตัวและเตรียมพร้อมรับมือกับความท้าทายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น ในอนาคต ซึ่งสาระสำคัญระบุว่า ความเสี่ยงต่อเสถียรภาพระบบการเงินไทยในปี 58 มีมากขึ้นกว่าปีก่อน จากความล่าช้าของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกซึ่งส่งผลต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ทำให้รายได้และความสามารถในการชำระหนี้ของภาคเอกชน รวมถึงคุณภาพสินเชื่อของระบบธนาคารพาณิชย์ด้อยลง อย่างไรก็ตาม ชปท.ประเมินว่า ระบบธนาคารพาณิชย์ยังมีความเข้มแข็งรองรับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นได้ ขณะที่ภาคธุรกิจขนาดใหญ่มีฐานะการเงินอยู่ในเกณฑ์ดี

นอกจากนี้ การที่ภาครัฐได้ออกมาตรการทางการเงินเพื่อช่วยเหลือภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ อาทิ มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของผู้มีรายได้น้อย มาตรการด้านสินเชื่อแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) และมาตรการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ ฐปท. ประเมินว่า มาตรการเหล่านี้จะช่วยลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มสภาพคล่องให้กับภาคเอกชนได้ระดับหนึ่ง ขณะที่มาตรการส่งเสริมการลงทุนภาคเอกชน และการลงทุนของภาครัฐในโครงการขนาดใหญ่จะช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยในระยะต่อไป

อย่างไรก็ตาม ภาวะอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับต่ำต่อเนื่องและยาวนาน ทำให้เห็นพฤติกรรมแสวงหาผลตอบแทนและยอมรับความเสี่ยงที่สูงขึ้นในตลาดทุน ตลาดตราสารหนี้ และสินทรัพย์ต่างๆ มากขึ้น เป็นสิ่งที่ ฐปท. มีความเป็นห่วงและกำลังจับตา โดยช่วงครึ่งแรกของปี 58 ที่ผ่านมานักลงทุนรายย่อยลงทุนในตลาดหุ้นเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง แม้ครึ่งหลังของปีความร้อนแรงในตลาดหุ้นจะลดลง นอกจากนี้ มีการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศผ่านกองทุนรวม (FIF) มากขึ้น โดยบางส่วนไปลงทุนในประเทศที่มีความเสี่ยงสูงขึ้น ขณะที่ภาคธุรกิจหันมาระดมทุนผ่านตราสารหนี้มากขึ้น และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ออกตราสารหนี้ที่ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังพบสัญญาณเก็งกำไรการซื้อขายใบจองอาคารชุดในเขตกรุงเทพฯ เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ดี พฤติกรรมการแสวงหาผลตอบแทนและการยอมรับความเสี่ยงที่สูงขึ้นยังมีจำกัด แต่ในระยะต่อไปยังต้องติดตามความเสี่ยงจากการลงทุนรูปแบบใหม่ๆ ภายใต้สภาวะอัตราดอกเบี้ยต่ำต่อเนื่อง โดยเฉพาะช่องทางที่นักลงทุนอาจขาดความรู้ความเข้าใจในการประเมินความเสี่ยงจากการลงทุนอย่างถูกต้อง ซึ่งอาจทำให้นักลงทุนประเมินความเสี่ยงต่ำกว่าที่ควรจะเป็น และนำไปสู่การสะสมความเปราะบางและสร้างความเสี่ยงต่อเสถียรภาพระบบการเงินไทย

สำหรับความเสี่ยงจากต่างประเทศต่อเสถียรภาพระบบการเงินไทย แม้ความผันผวนในตลาดการเงินโลกจะสูงขึ้น แต่ผลกระทบต่อระบบการเงินไทยอยู่ในวงจำกัด เนื่องจากฐานะด้านต่างประเทศของไทยยังอยู่ในเกณฑ์เข้มแข็งรองรับความผันผวนที่เพิ่มขึ้นได้ ขณะที่ความเสี่ยงเชิงโครงสร้างเศรษฐกิจในปัจจุบันยังไม่เห็นผลกระทบต่อเสถียรภาพระบบการเงินที่ชัดเจน แต่ควรติดตามและเตรียมพร้อมรับมือกับความเสี่ยงที่อาจมีเพิ่มขึ้นในอนาคต ได้แก่ การขยายตัวของผู้ให้บริการทางการเงินที่มีใช้ธนาคารพาณิชย์ และความเสี่ยงจากพัฒนาการของเทคโนโลยีทางการเงินต่อผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการ ตลอดจนระบบสถาบันการเงินและระบบการชำระเงินในภาพรวม

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ คมชัดลึก

ทำมาหากิน : ข้าวโพดหวานลูกผสม 'ชัยนาท 2' สายพันธุ์ใหม่ล่าสุดให้ผลผลิตสูง
: โดย...โต๊ะเกษตร



หลังจากที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท ได้มีการปรับปรุงสายพันธุ์ข้าวโพดหวานอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดประสบความสำเร็จในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์ใหม่ “ข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์ชัยนาท 2” มีลักษณะเด่นให้ผลผลิตผักสดสูง และสามารถปรับตัวได้ดีกับสภาพแวดล้อมได้ดี ทางคณะกรรมการวิจัยปรับปรุงพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตรได้รับรองสายพันธุ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นายสมชาย ชานุณรงค์กุล อธิบดีกรมวิชาการเกษตร บอกว่า ตามที่กรมวิชาการเกษตรได้ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดหวานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มทางเลือกให้แก่เกษตรกรนำไปปลูก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตนั้น ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาทได้ปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์ใหม่สำเร็จอีก 1 พันธุ์ คือ “ข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์ชัยนาท 2” ซึ่งคณะกรรมการวิจัยปรับปรุงพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร ได้ประกาศเป็นพันธุ์รับรองของกรมวิชาการเกษตรแล้ว หลังจากที่ผ่านมาทางกรมวิชาการเกษตร ได้มีการปรับปรุงสายพันธุ์ข้าวโพดผักสดที่ได้รับการรับรองพันธุ์ พร้อมแนะนำและส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกเพื่อสร้างรายได้มาแล้วหลายพันธุ์ อาทิ ข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์สงขลา 84-1 ข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์ชัยนาท 86-1 และข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมพันธุ์ชัยนาท 84-1 เป็นต้น

สำหรับข้าวโพดหวานพันธุ์ใหม่นี้ เดิมชื่อ ซีเอ็นเอสเอส 7566 เกิดจากการผสมระหว่างสายพันธุ์แท้มเบอร์ 75 หรือสายพันธุ์แท้มโฮบริกซ์ 4 (เอส) 1บี-บี-บี-บี กับสายพันธุ์แท้มเบอร์ 66 หรือสายพันธุ์แท้ม ซีเอ็นเอสเอสดับเบิ้ลยู 59 (เอส)-11-1-บี-บี-บี-บี ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท ได้ดำเนินการผ่านการทดสอบการให้ผลผลิตในแปลงเปรียบเทียบเบื้องต้น แปลงเปรียบเทียบมาตรฐาน และเปรียบเทียบในท้องถิ่น ตลอดจนปลูกเปรียบเทียบในไร่เกษตรกรตั้งแต่ปี 2553-2556 และผ่านการศึกษาค่าข้อมูลจำเพาะของพันธุ์ข้าวโพดหวานในช่วงปีดังกล่าวด้วย

ลักษณะเด่นของข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์ชัยนาท 2 คือ ให้ผลผลิตผักสดทั้งเปลือกสูงถึงไร่ละ 2,897 กก. และผลผลิตผักสดปอกเปลือกไร่ละ 1,965 กก. ขณะที่พันธุ์ชัยนาท 86-1 ซึ่งเป็นพันธุ์เปรียบเทียบให้ผลผลิตผักสดทั้งเปลือกไร่ละ 2,779 กก. ผลผลิตผักสดปอกเปลือกไร่ละ 1,805 กก. และพันธุ์โฮบริกซ์ 3 ให้ผลผลิตผักสดทั้งเปลือกไร่ละ 2,673 กก. และผลผลิตผักสดปอกเปลือกไร่ 1,751 กก.

นอกจากนี้ ยังสามารถปรับตัวได้ดีกับสภาพแวดล้อม มีความต้านทานปานกลางต่อโรคใบไหม้แผลใหญ่ โดยข้าวโพดพันธุ์นี้ มีอายุเก็บเกี่ยว ประมาณ 70-73 วัน ขนาดฝัก 4.8x18 ซม. มีจำนวนแถว 16-18 แถว มีอัตราแลกเนื้ออยู่ที่ 46% มีความหวาน 13.4% บริกซ์ ทั้งยังมีคุณภาพด้านการรับประทานดีใกล้เคียงกับพันธุ์ไฮบริดส์ 3 เหมาะสำหรับการบริโภคฝักสดและโรงงานอุตสาหกรรม

ที่สำคัญสามารถปลูกได้ทั่วไปทั้งเขตน้ำฝนในเขตภาคกลาง อาทิ จ.นครสวรรค์ ลพบุรี สุพรรณบุรี และสระบุรี และในเขตภาคตะวันตก อย่าง จ.กาญจนบุรี และสามารถปลูกได้ในพื้นที่ชลประทานเขตภาคเหนือ ทั้ง จ.เชียงใหม่ และสุโขทัย รวมทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น จ.ขอนแก่น โดยสามารถปลูกได้ทั้งก่อนและหลังฤดูทำนา โดยพื้นที่ 1 ไร่ ใช้เมล็ดพันธุ์ในอัตรา 1.5 กก. และมีการจัดการดูแลง่าย เหมือนกับการปลูกข้าวโพดหวานทั่วไป แต่มีจุดด้อยคือไม่ต้านทานต่อโรคราน้ำค้าง เกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ที่มีโรคดังกล่าวระบาด ควรป้องกันกำจัดตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตรก่อน

ปัจจุบันกรมวิชาการเกษตรได้มอบหมายให้ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท เร่งผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวาน ลูกผสมพันธุ์ชัยนาท 2 เพิ่มมากขึ้น เพื่อรองรับความต้องการของเกษตรกรที่จะนำพันธุ์ไปปลูก สนใจสอบถามได้ที่ ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท อ.เมือง จ.ชัยนาท โทร.0-5640-5080-1